

XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ĐẤT ĐAI Ở ĐÔNG HƯNG

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Trước những khó khăn, phức tạp trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, tình trạng lấn chiếm, làm trái trên địa bàn, huyện Đông Hưng đã thành lập đoàn công tác chủ động kiểm tra, phát hiện sớm, xử lý công khai các trường hợp vi phạm với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", được cán bộ, nhân dân ủng hộ, đồng thuận, bước đầu một số hộ đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu.



Gia đình anh Bùi Văn Trinh, xã Đông Á tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu.

Quyết liệt xử lý từ cơ sở

Do thiếu hiểu biết về pháp luật trong công tác quản lý đất đai, thấy nhà họ làm mình cũng làm, vừa qua, các công trình vi phạm của gia đình anh Bùi Văn Trinh, thôn Đại Đồng, xã Đông Á phải tháo dỡ để trả lại hiện trạng ban đầu, thiệt hại về kinh tế hàng trăm triệu đồng. Anh Trinh chia sẻ: Trên 1.000m² đất ruộng, gia đình xây nhà khoảng 100m², đào ao, xây cầu bê tông qua sông. Triển khai thi công được hơn 1 tháng, nhà và ao còn đang làm dang dở. Khi các ban, ngành đến tuyên truyền, giải thích, gia đình đã hiểu ra vi phạm, tự nguyện thuê máy về phá dỡ nhà, cầu, ao cũng lấp đi luôn.

Cùng với gia đình anh Trinh, 3 hộ khác có công trình vi phạm về đất đai cũng đã tự giác tháo dỡ, ngay cả các hộ trồng cây trên đất giải tỏa để làm đường cũng tự phá cây trả lại đất cho thôn. Ông Bùi Văn Phượng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đại Đồng, xã Đông Á cho biết: Từ các cuộc họp chi bộ, họp dân chúng tôi đều lồng ghép tuyên truyền, vận động các hộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh sách, pháp luật liên quan đến đất đai. Việc gì được phép thì mới làm, không được phép thì không làm. Tuy nhiên, có hộ dân nhận thức pháp luật còn hạn chế nên vẫn làm không đúng quy định. Chúng tôi đã phối hợp với đoàn công tác của huyện, của xã đến từng hộ

vi phạm tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Hộ nào cố tình không hiểu, không nghe thì mời lên xã tiếp tục tuyên truyền. Đến giờ các hộ đều đã nhận ra vi phạm, cam kết và đã tự tháo dỡ hết công trình vi phạm mà không phải tổ chức cưỡng chế. Chúng tôi vẫn thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tuyên truyền để các hộ không tái phạm và không để phát sinh vi phạm mới.

Không có vùng cấm

Thời gian qua, mặc dù huyện Đông Hưng đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm ngay từ khi mới phát sinh song vi phạm vẫn xảy ra ở một số nơi. Nhiều tổ chức, cá nhân, hộ gia

đình đã tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, không được cấp có thẩm quyền cho phép; lấn chiếm đất đai; sử dụng đất sai mục đích; nghiêm trọng hơn là tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang xây dựng nhà ở, lán trại, đào ao; xây dựng các công trình ảnh hưởng đến dòng chảy... Để siết chặt công tác quản lý đất đai, cùng với tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đất đai đến người dân, huyện đã ra quân xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ông Tô Xuân Thúc, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra văn bản chỉ đạo, UBND huyện đã ban hành chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, đồng thời thành lập đoàn công tác do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn tập trung xử lý vi phạm về đất đai. Các văn bản chỉ đạo yêu cầu

định địa phương quyết liệt vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thu dỡ công trình vi phạm, đặc biệt các trường hợp tự chuyển đổi đất lúa sang mục đích khác. Các xã, thị trấn, các phòng, ban tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm vi phạm để có phương án xử lý kịp thời. Tổ chức ký cam kết với chủ máy xúc, phương tiện vận tải địa phương không tham gia hoạt động đào xúc đất phá vỡ mặt bằng canh tác trái pháp luật. Sẽ gắn xử lý vi phạm với xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm. Mở đầu cho đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm về đất đai, huyện Đông Hưng thực hiện rà soát, xử lý tại xã Đông Á. Ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch UBND xã Đông Á cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn xã, công tác quản lý đất đai gặp rất nhiều khó khăn, số trường hợp vi phạm trong sử dụng đất đai tăng nhanh,



Tháo dỡ công trình xây dựng lấn chiếm dòng chảy.

phức tạp, đặc biệt gần đây khi xã xảy ra mất ổn định, tổ chức bộ máy chưa hoàn thiện. Khi huyện, xã triển khai xử lý vi phạm về đất đai, đại đa số nhân dân trong xã đồng tình, ủng hộ; huyện hỗ trợ về nhân lực, phương tiện, kinh phí; cán bộ, công chức xã nêu cao tinh thần trách nhiệm. Xã đã tiến hành kiểm tra, xử lý kiên quyết, triệt để đối với các hộ vi phạm, không để xảy ra vi phạm mới. Qua rà soát, toàn xã có hơn 50 hộ vi phạm mới các quy định của pháp luật trong quản lý đất đai nhưng do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, chỉ trong một thời gian ngắn (từ ngày 24/10 đến nay) đã xử lý được trên 80% số hộ vi phạm. Các hộ đều tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, khắc phục hậu quả.

Không chỉ ở Đông Á, các xã, thị trấn cũng đã vào cuộc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng kế hoạch và tổ chức xử lý vi phạm, điển hình như các xã Đông Tân, Đông Sơn, Minh Phú... Qua xử lý cho thấy người dân đã nhìn nhận ra vấn đề, hành vi vi phạm, lãnh đạo địa phương cũng như cả hệ thống chính trị như đã tự giác, công sức của cán bộ, nhân dân cũng như tiến của của nhà nước, thể hiện tinh thần nghiêm minh của pháp luật. Trong quá trình xử lý vi phạm về đất đai, huyện luôn đồng hành cùng cơ sở để chỉ đạo, điều hành, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Ông Tô Xuân Thúc, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết thêm: Các hộ vi phạm xin tự thu dỡ, huyện, xã hỗ trợ thêm lực lượng, phương tiện. Với các trường hợp cố tình không hợp tác, chống đối người thi hành công vụ, Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện lập hồ sơ, nếu có dấu hiệu vi

Ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Minh Phú



Xã Minh Phú sau sáp nhập dân số đông, diện tích rộng, việc quản lý, sử dụng đất đã khó càng thêm khó. Dù xã đã kịp thời phát hiện một số hộ xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp nhưng chỉ vận động được họ dừng xây dựng giữ nguyên hiện trạng, việc xử phạt và cưỡng chế phá dỡ khó và vướng. Vì vậy, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, nhất là Chỉ thị số 08 của UBND huyện mới ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng cho xã làm tốt hơn công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn, đặc biệt là xây dựng kế hoạch kiên quyết xử lý triệt để tất cả vi phạm về đất đai trên địa bàn.

Ông Đặng Văn Phóng, Bí thư Chi bộ 4, thị trấn Đông Hưng



Tôi thấy việc huyện ban hành các văn bản chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, nhất là Chỉ thị số 08 vừa qua là rất kịp thời, đúng, trúng. Việc thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai tại Đông Á là cần thiết bởi ở đây số hộ vi phạm mới tăng lên. Tôi mong các địa phương khác cũng phải nhanh chóng vào cuộc, rà soát, phát hiện kịp thời, kiên quyết xử lý triệt để vi phạm cả mới và cũ để tạo công bằng trong nhân dân, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Chị Bùi Thị Thu, thôn Đại Đồng, xã Đông Á



Vi muốn rút ngắn khoảng cách từ nhà sang khu ruộng, vườn bên kia sông, lại thiếu hiểu biết về pháp luật, gia đình tôi đã tự ý xây dựng cây cầu bê tông bắc qua sông, đồng thời xây một nhà tạm để vật dụng phục vụ sản xuất với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi được các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động, chúng tôi đã nhận ra việc xây dựng đó là sai, dù xót của vợ chồng tôi cũng phải vâng theo các cấp, các ngành tự nguyện tháo dỡ hết công trình vi phạm. Tuy nhiên, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp hỗ trợ các gia đình quanh khu này xây một cây cầu bê tông để thuận tiện cho sản xuất nông nghiệp.

phạm hình sự có thể điều tra, khởi tố, truy tố, xử phạt hành chính, cưỡng chế thu dỡ công trình vi phạm.

Với quan điểm để làm trước, khó làm sau, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, những giải pháp quyết liệt, đồng bộ huyện Đông Hưng đã và đang triển khai nhận được sự

ủng hộ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, bước đầu đã góp phần ngăn chặn những vi phạm trong công tác quản lý đất đai, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

HIẾU NGHĨA

Ông Bắc "nước sạch"

Là đảng viên có chuyên môn vững, được đồng nghiệp tin tưởng, ông Nguyễn Thiên Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình dành hết tâm huyết cho sự phát triển của doanh nghiệp. Ông là một trong những gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958 - 26/10/2023).

Ông Bắc chia sẻ: Gần bó với ngành nước gần 30 năm, trải qua nhiều chức vụ khác nhau song hiện tại với cương vị là người đứng đầu doanh nghiệp tôi xác định rõ trách nhiệm của mình cùng tập thể, cán bộ, công nhân viên Công ty duy trì ổn định khai thác, sản xuất nước sạch phục vụ đời sống nhân dân. Để bảo đảm số lượng, chất lượng nước, tôi chủ động đề xuất đầu tư công nghệ, xây dựng chiến lược phát triển cấp nước phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của thành phố, của tỉnh, từ đó đầu tư mở rộng hệ thống, nâng cao năng lực cấp nước. Đến thời điểm này Công ty có 11 nhà máy, 2 trạm bơm tăng áp với tổng năng lực sản xuất đạt 90.000m³/ngày đêm, bảo đảm cấp nước ổn định cho gần 100.000 khách hàng với chất lượng nước cấp đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đồng thời sẵn sàng nâng công suất để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của thành phố trong khoảng 15 năm tới. Cùng với đó, tôi đã cùng tập thể lãnh đạo Công ty chỉ đạo các đơn vị bám sát địa bàn, kết hợp cùng chính quyền

các địa phương triển khai đầu tư xây dựng các tuyến ống cấp nước bảo đảm cấp nước an toàn phục vụ nhân dân và có định hướng phát triển trong tương lai. Trong đó, tập trung tối đa đầu tư vào công nghệ, đầu tư nâng công suất cho các nhà máy xử lý nước, không ngừng mở rộng quy mô mạng lưới đường ống để bảo đảm 100% nhân dân trong vùng phục vụ có điều kiện tiếp cận và sử dụng nguồn nước sạch. Tiêu biểu như xây dựng và lắp đặt cụm thiết bị xử lý nước công suất 9.200m³/ngày đêm, xây dựng cụm bể lọc 10.000m³/ngày đêm cho nhà máy nước thành phố; lắp đặt hệ thống tự động hóa trạm bơm nước thô và trạm bơm nước sạch của nhà máy nước thành phố; hoàn thành dự án nâng cấp công suất nhà máy nước thị trấn Tiên Hải từ 6.000m³

ngày đêm lên 14.000m³/ngày đêm, nâng công suất nhà máy nước Kiến Xương từ 2.000m³/ngày đêm lên 4.000m³/ngày đêm...

Cùng với đầu tư, ông Bắc luôn xác định tâm quan trọng đặc biệt của công tác quản lý, do đó ông đã cùng tập thể lãnh đạo Công ty thực hiện tốt việc lập kế hoạch công tác theo từng năm, xây dựng và ban hành kế hoạch cấp nước an toàn, có kế hoạch với các tình huống khẩn cấp nhằm ứng phó với các rủi ro. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ông gương mẫu đi đầu trong việc nghiên cứu, áp dụng công nghệ vào sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Điển hình như năm 2020 ông đã nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong hóa trộn hóa chất với nước nguồn để nâng cao hiệu quả phân ứng tạo bông cao trong xử lý nước sạch. Năm 2021, ông là tác giả của sáng kiến nghiên cứu, cải tiến thiết bị định lượng hóa chất trong xử lý nước sạch; thiết bị điều khiển máy bơm từ xa thông qua sóng điện thoại... Những nỗ lực trên đã góp phần đưa sản lượng nước cung như khách hàng của Công ty năm sau cao hơn năm trước, doanh thu từ năm 2020 đến nay đạt bình quân 150 - 170 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước khoảng 27 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, ông Bắc đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo, nhất là đồng chí Nguyễn Thiên

Bắc nên đến nay hơn 300 cán bộ, công nhân viên Công ty đều có việc làm ổn định với thu nhập bình quân 7,1 triệu đồng/người/tháng. Ngoài việc được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định, người lao động còn được quan tâm tặng quà dịp lễ, tết, tham gia các chương trình nghỉ dưỡng, học tập kinh nghiệm, nâng cao tay nghề và các sân chơi thể thao bổ ích. Ông Bùi Hữu Trung, công nhân vận hành Xi nghiệp nước thành phố cho biết: Trong quá trình làm việc, tôi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đồng chí Nguyễn Thiên Bắc. Do đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ đời sống nhân dân nên tôi luôn chấp hành nghiêm các quy định của Công ty, bảo đảm thực hiện nghiêm các công đoạn, mang lại sự hài lòng nhất cho khách hàng.

Ông Bắc chia sẻ thêm: Trong quá trình làm việc, tôi luôn nỗ lực làm theo lời Bác dạy, coi trọng việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, động viên, khen thưởng kịp thời để tạo đà cho doanh nghiệp phát triển. Thời gian tới, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc cấp nước ổn định, bảo đảm số lượng, chất lượng phục vụ nhân dân. Tiếp tục phát triển và mở rộng địa bàn cấp nước, đổi mới phương thức phục vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện chiến lược hướng tới khách hàng để tồn tại và phát triển bền vững.

THU THỦY



Ông Nguyễn Thiên Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình luôn sát sao với công việc.

Cấp hơn 10 tấn hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia

Thực hiện Quyết định số 4093/QĐ-BNN-TT, ngày 5/10/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thái Bình khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, đến nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp cùng Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty Cổ phần đã hoàn thành cấp hơn 10 tấn hạt giống cây trồng cho các huyện, thành phố. Trong đó, Quỳnh Phụ được hỗ trợ 1,65 tấn; Kiến Xương 1,479 tấn; Thái Thụy 1,487 tấn; Tiên Hải 1,34 tấn; Vũ Thư 1,32 tấn; Đông Hưng 1,3 tấn; Hưng Hà 1,2 tấn; thành phố Thái Bình 268kg. Các loại hạt giống được hỗ trợ gồm bắp cải Nhật Bản, đậu đũa cao sản số 5, cải bẹ Đại Bình Phố, cải bẹ mào gà, cải mơn, cải củ số 13 và đậu tũy số 1.

Ngày sau khi tiếp nhận từ tỉnh, các huyện, thành phố đã cấp phát hạt giống hỗ trợ cho các xã, phường, thị trấn và người dân để tiến hành gieo trồng bảo đảm khung thời vụ.

NGÂN HUYNH

Hội thi "Nông dân với chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình"

Tại huyện Kiến Xương, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thi "Nông dân với chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình". Tham gia hội thi có 5 đội và các cố động viên là hội viên, nông dân của 5 xã thuộc huyện Kiến Xương.

Hội thi diễn ra sôi nổi với 3 phần thi: tự giới thiệu, kiến thức, tài năng truyền thông. Với phần thi tài năng truyền thông, các đội thể hiện bằng những tiểu phẩm hấp dẫn, xây dựng từ câu chuyện thực tế, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân.

Đây là sân chơi bổ ích giúp hội viên, nông dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách, lợi ích, nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT. Qua đó giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm của cán bộ hội nông dân các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội tham gia.

NGUYỄN TRIỆU

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN HƯNG HÀ Tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Hội Nông dân huyện Hưng Hà vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và công tác giảm nghèo năm 2023.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; kỹ năng xây dựng kế hoạch sản xuất; các bước tổ chức đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; các chính sách cho vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và chính sách cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Thông qua tập huấn giúp cán bộ hội nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nâng cao kiến thức về nghiệp vụ tuyên truyền; hướng dẫn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ, chương trình hỗ trợ giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, các chính sách tín dụng ưu đãi để nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

THANH THỦY